

# นโยบายภาษี

# นโยบายภาษี

## เนื้อหาของนโยบาย

นโยบายภาษีกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติทางด้านภาษีสำหรับธนาคารและบริษัทย่อย (“ธนาคาร”) เพื่อให้ธนาคารสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคาร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษีด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส

### 1. จรรยาบรรณด้านภาษี

#### 1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

ธนาคารดำเนินการทางด้านภาษีโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องในทุกท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงเข้าถึงเจตนารมณ์และลายลักษณ์อักษรของกฎหมายดังกล่าว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการด้านภาษีในการดำเนินกิจกรรมทางพาณิชย์และทางธุรกิจของธนาคาร ทั้งนี้ พนักงานธนาคารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณค่าของธนาคารเมื่อดำเนินการทางด้านภาษี

#### 1.2 การกำหนดราคาโอน

การกำหนดราคาโอนระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามหลักการเปรียบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้อขายโดยสุจริต (Arm’s Length Principle) ซึ่งเป็นหลักการที่กำหนดให้ราคาซื้อขายสินค้า และ/หรือบริการระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน หรือนิติบุคคลในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ต้องเป็นราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายระหว่างกิจการที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะกำหนดโดยหน่วยงานด้านภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการชำระภาษีในแง่ของหน้าที่งานที่ทำ ความเสี่ยงและทรัพย์สินของแต่ละกิจการในการดำเนินธุรกรรม

#### 1.3 ความสัมพันธ์กับภาครัฐและหน่วยงานด้านภาษี

ธนาคารเคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกในการจัดเก็บภาษี รวมถึงหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งฐานภาษีที่ยั่งยืน โดยธนาคารให้ความสำคัญ

# นโยบายภาษี

สูงสุดกับการรักษาชื่อเสียงขององค์กรและให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

## 1.4 การขอคำปรึกษาทางด้านภาษี

ธนาคารพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้คำแนะนำทางด้านภาษีก่อนการดำเนินธุรกรรมที่มีความซับซ้อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถระบุความเสี่ยงด้านภาษีบรรเทาผลกระทบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ ที่ปรึกษาด้านภาษียังให้คำแนะนำด้านภาษี อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษี

### 2.1 การกำกับดูแลด้านภาษี

ธนาคารมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลด้านภาษีเพื่อให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้องในทุกห้องที่ดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายภาษีมีขอบเขตครอบคลุมถึงผู้บริหาร พนักงานและบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารทั้งหมด ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนและสอบทานการควบคุมและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานกลยุทธ์ด้านภาษีและการปฏิบัติ และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาชื่อเสียงขององค์กร และให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกับภาษี อากร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

## 2.2 การยื่นแบบรายงานภาษีและชำระภาษี

ธนาคารกำหนดนโยบายในการชำระภาษีและอากรอย่างเหมาะสม และภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาชื่อเสียงขององค์กรและให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านภาษี อากร และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายในการใช้ Tax Haven สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อาจใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการระดมทุนและจัดหาสภาพคล่องให้กับธนาคาร เพิ่มความหลากหลายและลดการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน ซึ่งธนาคารมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลกระทบทางภาษีจากการลงทุน การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ธนาคารได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและภาษีเพื่อทำความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการทำธุรกรรม เพื่อให้โครงสร้างและธุรกรรมสอดคล้องกับกรอบของกฎหมาย ตลอดจนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการดำเนินกิจการพาณิชย์ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และไม่ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลบเลี่ยงภาษี กรณีจำเป็นอาจมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำแก่ทีมธุรกิจ และ/หรือปรึกษารื้อกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของการทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถระบุ บริหารจัดการ และรายงานความเสี่ยงทางด้านภาษีต่อผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที โดยจุดยืนทางด้านภาษีของธนาคารมีความสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ธนาคารจดทะเบียน ยื่นแบบรายงานภาษีเรียกเก็บ และชำระภาษีอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานทางภาษีอย่างเหมาะสม ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ผ่านการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีภาษี และพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาษี และกำกับการปฏิบัติงาน

### 3. ความโปร่งใสในการรายงานด้านภาษี

ธนาคารดำเนินงานด้านภาษีและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทางด้านภาษี (เช่น การชำระภาษี การอธิบายส่วนต่างระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงและอัตราภาษีพึงจ่าย) ในรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์และสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร